

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วันที่ 31 ธันวาคม 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") และเฉพาะของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 1,116.30 ล้านบาท และจำนวนเงิน 886.02 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 182.81 ล้านบาท และจำนวนเงิน 413.08 ล้านบาท ตามลำดับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 421.44 ล้านบาท ค่าความนิยม จำนวน 246.18 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 146.54 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งที่ยังมีรายการ ซึ่งการทดสอบการด้อยค่าจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญ และข้อสมมติฐานของผู้บริหารที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะข้อสมมติฐานสำหรับการประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจร้านอาหาร และการพิจารณาอัตราคิดลดในการกำหนดมูลค่ากระแสเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน และความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว มีสาระสำคัญต่องบการเงินและกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 14 และ 15

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการประเมินการจัดทำประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย และแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้จัดทำขึ้น มีดังนี้

- ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติฐาน และวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับคืน
- ประเมินความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารและของผู้สอบบัญชี
- ประเมินอัตราคิดลดโดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าความนิยม และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท วาว แพลตเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด



(นายสมชาติ กาลสุข)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9669

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	26,749,869	16,156,159	12,517,971	1,754,074
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	37,673,877	25,871,749	39,544,012	22,197,278
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	197,184,987	254,217,093
สินค้าคงเหลือ	9	6,764,992	13,090,553	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	10	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		71,188,738	55,118,461	249,246,970	278,168,445
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	11	400,000	400,000	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	27,245,995	27,245,995	27,245,995	27,245,995
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	421,438,747	302,654,364
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	14	105,234,122	57,346,636	17,647,667	232,281
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15	108,636,871	116,211,038	12,724,410	3,329,577
ค่าความนิยม	16	246,183,502	267,444,262	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	146,544,610	150,051,973	3,219,626	51,933
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		33,954,898	26,272,364	2,785,673	1,193,908
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		668,199,998	644,972,268	485,062,118	334,708,058
รวมสินทรัพย์		739,388,736	700,090,729	734,309,088	612,876,503

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	18	8,742,594	10,042,363	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	18	284,501,005	330,297,711	284,501,005	330,297,711
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	19	103,262,388	86,328,078	21,866,795	20,208,322
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	3,049,490	3,213,610	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	15	26,644,432	27,234,462	2,194,365	568,294
รวมหนี้สินหมุนเวียน		426,199,909	457,116,224	308,562,165	351,074,327
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
	20	8,293,522	10,675,392	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
	15	83,813,488	91,513,901	10,860,376	2,169,700
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
	21	27,880,515	29,007,216	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน					
	22	3,249,750	2,296,760	1,809,394	392,529
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนสินทรัพย์					
	23	6,785,086	6,302,157	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น					
		360,000	635,000	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		130,382,361	140,430,426	12,669,770	2,562,229
รวมหนี้สิน		556,582,270	597,546,650	321,231,935	353,636,556

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท วาว เฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,704,744,069 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท	24	1,704,774,069	1,704,774,069	
หุ้นสามัญ 1,320,368,356 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท			1,320,368,356	1,320,368,356
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,030,597,212 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท		1,030,597,212	1,030,597,212	
หุ้นสามัญ 813,913,390 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1.00 บาท		813,913,390		813,913,390
ส่วนเกินทุน		268,502,745	268,502,745	257,402,745
ขาดทุนสะสม		(1,116,296,191)	(968,774,756)	(886,022,804)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		182,803,766	102,541,379	413,077,153
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย		2,700	2,700	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		182,806,466	102,544,079	413,077,153
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		739,388,736	700,090,729	612,876,503

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท วาว แพลตฟอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	7,660,800	11,606,360
รายได้จากการขาย	311,774,885	344,486,602	-	-
ต้นทุนขาย	(159,669,034)	(172,301,732)	-	-
กำไรขั้นต้น	152,105,851	172,184,870	7,660,800	11,606,360
รายได้อื่น	11,719,460	3,331,630	13,491,126	38,136,959
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	163,825,311	175,516,500	21,151,926	49,743,319
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(155,764,663)	(154,744,970)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(116,766,376)	(300,667,646)	(61,345,850)	(811,963,843)
รวมค่าใช้จ่าย	(272,531,039)	(455,412,616)	(61,345,850)	(811,963,843)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(108,705,728)	(279,896,116)	(40,193,924)	(762,220,524)
ต้นทุนทางการเงิน	29	(39,942,408)	(56,518,481)	(33,752,692)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(148,648,136)	(336,414,597)	(73,946,616)	(812,633,561)
รายได้ภาษีเงินได้	21	1,126,701	5,645,899	-
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(147,521,435)	(330,768,698)	(73,946,616)	(812,633,561)
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก-สุทธิจาก				
ภาษีเงินได้	-	(245,221,690)	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	(147,521,435)	(575,990,388)	(73,946,616)	(812,633,561)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือ				
ขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	3,178,081	-	1,356,857
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	3,178,081	-	1,356,857
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(147,521,435)	(327,590,617)	(73,946,616)	(811,276,704)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(245,221,690)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(147,521,435)	(572,812,307)	(73,946,616)	(811,276,704)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)	27			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				
ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(147,521,435)	(330,768,698)	(73,946,616)	(812,633,561)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(243,272,587)	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(1,949,103)	-	-
	<u>(147,521,435)</u>	<u>(575,990,388)</u>	<u>(73,946,616)</u>	<u>(812,633,561)</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	27			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(147,521,435)	(327,590,617)	(73,946,616)	(811,276,704)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(243,272,587)	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(1,949,103)	-	-
	<u>(147,521,435)</u>	<u>(572,812,307)</u>	<u>(73,946,616)</u>	<u>(811,276,704)</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น				
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27			
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.168)	(0.406)	(0.084)	(0.998)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(0.299)	-	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	<u>877,250,217</u>	<u>813,913,390</u>	<u>877,250,217</u>	<u>813,913,390</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด				
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด	27			
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.665)	(0.398)	(0.083)	(0.978)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(0.293)	-	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	<u>894,179,605</u>	<u>830,842,784</u>	<u>894,179,605</u>	<u>830,842,784</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัท วาว เฟดเดออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม	หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				ส่วนได้เสียที่ไม่มี		
		ทุนออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน	มูลค่าหุ้น	ขาดทุนสะสม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ อำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		813,913,390	257,402,745	-	(397,911,552)	673,404,583	2,775	673,407,358
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม		-	-	-	-	-	6,900,200	6,900,200
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม		-	-	-	-	-	(4,951,172)	(4,951,172)
รายการกับผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	1,949,028	1,949,028
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	(574,041,285)	(574,041,285)	(1,949,103)	(575,990,388)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	3,178,081	3,178,081	-	3,178,081
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		-	-	-	(570,863,204)	(570,863,204)	(1,949,103)	(572,812,307)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		813,913,390	257,402,745	-	(968,774,756)	102,541,379	2,700	102,544,079
รับชำระค่าหุ้นเพิ่ม		216,683,822	-	11,100,000	-	227,783,822	-	227,783,822
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		-	-	-	(147,521,435)	(147,521,435)	-	(147,521,435)
ขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	(147,521,435)	(147,521,435)	-	(147,521,435)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		-	-	-	(1,116,296,191)	(1,116,296,191)	2,700	(1,113,596,491)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		1,030,597,212	257,402,745	11,100,000	(1,116,296,191)	182,803,766	2,700	182,806,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

บริษัท วาว แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ทุนที่ออก		ส่วนเกินทุน		รวม
	หมายเหตุ	และชำระแล้ว	จากการลดทุน	มูลค่าหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	813,913,390	257,402,745	-	(799,484)	1,070,516,651
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(812,633,561)	(812,633,561)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	1,356,857	1,356,857
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(811,276,704)	(811,276,704)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	813,913,390	257,402,745	-	(812,076,188)	259,239,947
รับชำระค่าหุ้นเพิ่ม	216,683,822		11,100,000		227,783,822
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ขาดทุนสำหรับปี				(73,946,616)	(73,946,616)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(73,946,616)	(73,946,616)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,030,597,212	257,402,745	11,100,000	(886,022,804)	413,077,153

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

บริษัท วาว แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(148,648,136)	(581,636,287)	(73,946,616)	(812,633,561)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	16,832,145	45,387,706	1,254,048	281,681
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	28,302,712	50,157,351	2,154,996	1,581,555
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,470,127	50,669,348	30,898	30,898
ค่าเมื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	2,850,480
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน	(116,000)	5,368,421	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	4,286	393,997	22,966	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(2,829,812)	(84,299)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1,836,254)	6,180,945	-	396,369
ขาดทุนจากการต่อจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	19,715,617	145,800,000
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม	-	-	-	61,793,205
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	124,247	-	-
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(1,069,773)	(48,723)	-	(48,723)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์	-	100,711,458	-	562,346,725
ขาดทุนจากการต่อจ่ายค่าความนิยม	21,260,760	80,600,000	-	-
ขาดทุนจากการต่อจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,633,507	-	-	-
ผลประโยชน์พนักงาน	1,053,990	2,147,913	1,416,865	480,579
ดอกเบี้ยจ่าย	39,942,408	56,518,481	33,752,692	50,413,037
ดอกเบี้ยรับ	(53,168)	(13,885)	(13,054,114)	(38,026,609)
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(3,124,999)	(9,715,125)	(17,346,735)	(3,115,609)
สินค้าคงเหลือ	6,325,561	(6,611,474)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,682,534)	(409,825)	(1,591,765)	(1,037,558)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(3,816,671)	100,495,035	535,939	10,119,158
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(101,000)	(395,220)	-	-
จ่ายผลประมาณการรื้อถอน	-	(1,378,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(275,000)	27,000	-	-
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน				
รับดอกเบี้ย	53,168	13,885	29,784,668	48,225,150
จ่ายดอกเบี้ย	(30,467,393)	(48,165,380)	(29,295,612)	(51,098,032)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน				
	(76,312,264)	(152,407,944)	(46,650,452)	(21,641,255)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	145,806,219	570,983,683
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(105,504,664)	(265,650,000)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะค่าประกันเพิ่มขึ้น	-	(200,000)	-	-
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(57,280,627)	(138,814,799)	(20,791,821)	(92,700)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	4,097,500	3,514,921	673,364	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์	-	267,059,631	-	248,000,000
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(138,500,000)	(576,636,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(53,183,127)	131,559,753	(118,316,902)	(23,395,017)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	260,500,000	478,450,000	260,500,000	456,900,000
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	(311,263,220)	(309,759,835)	(309,963,451)	(303,736,549)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	39,000,000	-	39,000,000
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	(146,456,614)	-	(146,456,614)
เงินสดรับออกหุ้นเพิ่มทุน	227,783,822	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,524,016)	(2,527,469)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(34,407,485)	(56,614,870)	(2,589,120)	(2,381,239)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม	-	6,900,200	227,783,822	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	140,089,101	8,991,412	175,731,251	43,325,598
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ	10,593,710	(11,856,779)	10,763,897	(1,710,674)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	16,156,159	28,012,938	1,754,074	3,464,748
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	26,749,869	16,156,159	12,517,971	1,754,074
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	82,813,747	-	82,813,747
จำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	19,364,540	1,208,362	2,661,205	1,091,936
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	27,245,995	-	27,245,995
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	39,673,312	142,001,116	14,776,734	3,903,673
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์	20,504,881	(10,172,013)	1,122,533	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที่ 0107546000041 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคาร A) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารและเครื่องดื่ม

2. การดำเนินงานต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานปี โดยงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ของกลุ่มบริษัทแสดงผลขาดทุนเป็นจำนวน 147.52 ล้านบาท และจำนวน 575.99 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 73.95 ล้านบาท และจำนวน 812.63 ล้านบาท ตามลำดับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,116.30 ล้านบาท และจำนวน 968.77 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 886.02 ล้านบาท และจำนวน 812.08 ล้านบาท ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่เดียวกัน กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมจำนวน 182.80 ล้านบาท และจำนวน 102.54 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 413.08 ล้านบาท และจำนวน 259.24 ล้านบาท ตามลำดับ)

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกลุ่มบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง บนข้อสมมติฐานที่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการในอนาคต จากเงินเพิ่มทุนและการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาเงินทุนอื่นๆ ผู้บริหารจึงพิจารณาว่าการจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกลุ่มบริษัทตามเกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นการถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงไม่ได้ปรับปรุงสินทรัพย์ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องไปได้

3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 3.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว รวมถึงกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และจัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทประเมินผลแล้ว พบว่า ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3.3 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับปรุงประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการซึ่งมีความไม่แน่นอนและต้องใช้ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี และมีผลกระทบต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. หลักการจัดทำงบการเงินรวม

4.1 งบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษัท")

4.2 บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท นับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

4.3 งบการเงินรวม จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วาว แพลตฟอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 4.5 งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท วาว แพลตฟอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หลังจากตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			2566	2565
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จํากัด	ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	99.99	99.80
บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี ฟิวชั่น จํากัด	ธุรกิจด้านพลังงาน	ไทย	99.99	-
บริษัทย่อยทางอ้อม				
(บริษัทย่อยของบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จํากัด)				
บริษัท เบค ซีส ทาร์ค (ไทยแลนด์) จํากัด	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	-	-
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จํากัด	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	-	-
บริษัท เครปส์ แอนด์ โค ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	-	-

- 4.6 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

5. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน มีดังต่อไปนี้

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง ยอดเงินสดในมือและยอดเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายชำระไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทางถาวรถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.2 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

ก) หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน และแสดงเป็นรายการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกบันทึกส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย

หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกบันทึกส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่าทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้และข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความสามารถของลูกหนี้การค้าในการชำระหนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

5.4 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมัติซึ่งไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

ง) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

จ) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ต้นทุน เงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

5.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการทำให้เสร็จหรือประมาณการต้นทุนเพื่อให้สินค้าขายได้ บริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ก) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บันทึกเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร

ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการซื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้น เมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลาหนึ่ง

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เรียกว่ากำไรหรือขาดทุน

ข) สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดินทุก ๆ ห้าปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของที่ดินที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน ซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น "สำรองการตีราคาสินทรัพย์" ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นแล้ว ส่วนที่ตีเพิ่มดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงมากกว่าสำรองการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ สำรองการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ค) ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ง) ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 10	ปี
อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน	1.5 - 6	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า ภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า	5 - 10	ปี
--	--------	----

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุไม่แน่นอน ให้ทดสอบการด้อยค่า ณ วันสิ้นงวด

5.9 สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นตามสัญญา และเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น ประมาณการต้นทุนในการปรับสภาพสินทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่มหรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า รวมถึงประเมินค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้

ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ กลุ่มบริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า

ค่าเช่าที่รวมในมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิ

ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า เรื่องดังกล่าวเป็นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ กลุ่มบริษัทต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน

5.10 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการต่ออายุของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

หลังจากนั้น หากมีข้อบ่งชี้ว่าการต่ออายุของสินทรัพย์ได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการต่ออายุของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในปีก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรัฐเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทกับพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ค) ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

5.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

5.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัท สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสียหายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอดัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

5.14 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ รายได้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระผูกพันเสร็จสิ้นโดยการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาให้กับลูกค้า

ก) รายได้จากขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

สำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษที่กลุ่มบริษัทมีให้ลูกค้า สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะบันทึบบนส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้า และคะแนนหรือส่วนลดจากการสะสมยอดซื้อ จำนวนเงินที่บันทึบบนส่วนให้กับคะแนนหรือส่วนลดจากการสะสมยอดซื้อจะรับรู้เป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา และรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าใช้สิทธิหรือเมื่อมีความน่าจะเป็นน้อยมากที่ลูกค้าจะใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาขายที่เป็นเอกเทศของคะแนนหรือส่วนลดจากการสะสมยอดซื้อประมาณการโดยอ้างอิงกับส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าและความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ และจะได้รับการทบทวนการประมาณการดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.15 รายได้อื่น

รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ โดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง

5.16 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีกรกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่า จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้ อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

5.17 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

5.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทรวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

5.19 รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริษัทซึ่งจำแนกข้อมูลทางการเงิน ตามการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ

6. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้

รายชื่อบริษัท	จัดตั้งในประเทศ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท โดมโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย (สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2565)
บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี ฟิวชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท เบค ซีส ทาร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท อีสเทิร์นควีน (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ดีเค วาว เวเนเจอร์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อม (สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2565)
บริษัท ดาราเทวี จำกัด	ไทย	กรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด	ไทย	กรรมการร่วมกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2565	2565
บริษัทย่อย					
รายได้ค่าบริหารจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	7,660,800	11,606,360
ดอกเบี้ยรับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	14,663,000	38,018,589
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ					
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	2,957,533	-	2,957,533
คำตอบแทนกรรมการและ					
ผู้บริหาร					
ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน		9,045,700	6,997,800	9,045,700	6,997,800

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2565	2565
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		328,355	408,421	328,355	408,421
รวม		9,374,055	7,406,221	9,374,055	7,406,221

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	30,551,864	15,338,664
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,010,803	6,788,585	-	-
	7,010,803	6,788,585	30,549,014	15,338,664
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	-	-	(2,850,480)	(2,850,480)
สุทธิ	7,010,803	6,788,585	27,701,384	12,488,184
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	197,184,987	254,217,093
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	163,237	1,596,510
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ	8,860,199	8,860,199	103,295,137	360,000
รวม	8,860,199	8,860,199	103,458,374	1,956,510
การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
ผู้บริหารคนสำคัญ				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	485,297	156,941	485,297	156,941

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวนเงิน 197.18 ล้านบาท (2565: 254.2 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบาทโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	305,693	467,365	10,000	1,056
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	26,444,176	15,688,794	12,507,971	1,753,018
รวม	26,749,869	16,156,159	12,517,971	1,754,074

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 - 0.45 ต่อปี

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า	586,999	3,708,608	-	-
<u>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>				
ค่าบริหารจัดการ	-	-	30,576,082	15,338,664
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	16,281,594	8,860,397	10,054,035	8,860,397
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,430,102	1,537,702	349,133	53,290
เงินทตรงจ่าย	7,078,835	6,362,102	-	2,000
เงินมัดจำค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	14,800	146,000	-	146,000
เงินชดเชยค้างรับจากผู้ให้เช่า	7,927,500	-	-	-
อื่น ๆ	4,354,047	5,256,940	1,415,242	647,407
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	37,086,878	22,163,141	42,394,492	25,047,758
<u>หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>				
	-	-	(2,850,480)	(2,850,480)
สุทธิ	37,673,877	25,871,749	39,544,012	22,197,278

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระมีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	375,135	2,290,202	-	-
เกินกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า 3 เดือน	16,761	1,157,061	-	-
3 - 6 เดือน	24,228	5,708	-	-
6 - 12 เดือน	12,150	13,244	-	-
มากกว่า 12 เดือน	158,725	242,393	-	-
รวม	586,999	3,708,608	-	-

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	1,841,311	6,141,140	-	-
วัตถุดิบ	4,087,007	5,541,130	-	-
วัสดุสิ้นเปลือง	836,674	1,408,283	-	-
รวม	6,764,992	13,090,553	-	-

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	48,126,986	48,126,986
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(48,126,986)	(48,126,986)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - สุทธิ	-	-

ในปี 2561 บริษัทได้ยื่นฟ้องผู้ที่รับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในคดีล้มละลาย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศาลได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาดของจำเลย ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้แล้ว และในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้นำส่งเอกสารตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอเพิ่มเติม ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการตรวจคำขอรับชำระหนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

11. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินฝากธนาคารซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันบัตรเครดิตองค์กร จำนวน 0.4 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กลุ่มบริษัทเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนดังกล่าวผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1- บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิม ณ วันที่บริษัทสูญเสียการควบคุม เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวตามข้อมูลระดับ 3 ในลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : บาท)		อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
	ลักษณะของธุรกิจ	ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท โดมินโอ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	ขายอาหารและเครื่องดื่ม	9.9	9.9	27,245,995	27,245,995

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ราคาทุน	738,499,700	599,999,700
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(317,060,953)	(297,345,336)
มูลค่าตามบัญชี	421,438,747	302,654,364

บริษัท วาว แพลตฟอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	302,654,364	771,204,289
ลงทุนเพิ่ม	138,500,000	576,636,000
จำหน่ายเงินลงทุน	-	(810,346,725)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(19,715,617)	(145,800,000)
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	(61,793,205)
โอนประเภทเงินลงทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม	-	(27,245,995)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	421,438,747	302,654,364

บริษัท วา แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้
 (หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			ทุนชำระแล้ว	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	ค่าเผื่อการด้อยค่า	สุทธิ
บริษัทย่อยทางตรง						
บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ อาหารและ เครื่องดื่ม	ไทย	2566 736,000,000	2565 600,000,000	2566 2565 599,999,700	2566 2565 302,654,364
บริษัท เฟรช เอ็นเนอจี ฟิวชั่น จำกัด	พลังงาน	ไทย	2,500,000	-	2,500,000	-
บริษัทย่อยทางอ้อม						
บริษัท เมค ซีล ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	ไทย	1,000,000	1,000,000	-	-
บริษัท อีสเทิร์นควีน (ประเทศไทย) จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	ไทย	140,000,000	74,000,000	-	-
บริษัท เกรปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ขายอาหารและ เครื่องดื่ม	ไทย	78,163,300	8,163,300	-	-
สุทธิ			738,499,700	599,999,700	(317,060,953)	421,438,747
					(297,345,336)	302,654,364

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การขายบริษัทย่อย และการดำเนินงานที่ยกเลิก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) หุ่นในบริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด 2) หุ่นในบริษัท ดีเค วาว เวเนเจอร์ จำกัด และ 3) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้น และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบุคคลภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริษัทได้แสดงผลการดำเนินงานของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิกแยกออกจากผลการดำเนินงานปกติ และแสดงเป็นกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สรุปรายได้จากภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม 2565 ถึง 30

พฤศจิกายน 2565

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย	272,476,235
ต้นทุนขาย	(159,445,738)
กำไรขั้นต้น	113,030,497
รายได้ดอกเบี้ย	1,859
รายได้อื่น	4,642,045
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	117,674,201
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(247,306,273)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(107,957,857)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(2,800,954)
รวมค่าใช้จ่าย	(358,065,084)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(240,390,883)
ต้นทุนทางการเงิน	(4,830,807)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(245,221,690)

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน :

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.299)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: หุ้น)	813,913,390

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2565 ถึง 30
พฤศจิกายน 2565

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด :

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	(0.293)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: หุ้น)	830,842,784

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2565 ถึง 30
พฤศจิกายน 2565

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(122,775,161)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(30,529,710)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	275,518,335
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	122,213,464

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,259,456
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	20,371,336
สินค้าคงเหลือ	29,329,470
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	600,000
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	156,899,800
สินทรัพย์สิทธิการใช้	121,903,125
ค่าความนิยม	168,058,190
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	172,374,877
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,526,124
รวมสินทรัพย์	693,322,378

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน	(120,356,624)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(21,550,000)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(126,588,708)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(3,854,571)
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนสินทรัพย์	(16,744,763)
รวมหนี้สิน	(289,094,666)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(4,951,172)
สินทรัพย์สุทธิ	399,276,540

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	271,319,087
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(4,259,456)
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	267,059,631

กลุ่มบริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนและสินทรัพย์ดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์	271,319,087	248,000,000
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป	27,245,995	-
หัก: มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทย่อย/เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันขาย	(399,276,540)	(810,346,725)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และสินทรัพย์	(100,711,458)	(562,346,725)

บริษัท วา แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

14. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างทำ	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	124,187,955	120,850,206	2,610,238	11,077,453	258,725,852
เพิ่มขึ้น	10,996,534	25,222,689	75,000	84,104,781	120,399,004
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย โอนเข้า (ออก)	(13,039,904)	(8,987,973)	-	(116,000)	(22,143,877)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย โอนเข้า (ออก)	58,198,715	20,156,312	-	(78,355,027)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(112,828,943)	(87,483,011)	-	(14,414,300)	(214,726,254)
เพิ่มขึ้น	67,514,357	69,758,223	2,685,238	2,296,907	142,254,725
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย โอนเข้า (ออก)	8,755,303	4,946,603	-	61,756,256	75,458,162
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(11,101,199)	(10,888,886)	-	-	(21,990,085)
	43,717,268	3,827,736	-	(47,545,004)	-
	108,885,729	67,643,676	2,685,238	16,508,159	195,722,802
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(44,017,366)	(65,442,068)	(2,586,714)	-	(112,046,148)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(26,311,588)	(19,050,377)	(25,741)	-	(45,387,706)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	7,173,717	7,525,594	-	-	14,699,311
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	27,704,858	30,121,596	-	-	57,826,454
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(35,450,379)	(46,845,255)	(2,612,455)	-	(84,908,089)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(9,108,829)	(7,704,535)	(18,781)	-	(16,832,145)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	3,693,654	7,557,900	-	-	11,251,554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(40,865,554)	(46,991,890)	(2,631,236)	-	(90,488,680)

บริษัท วาว เฟดเดอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างทำ รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	32,063,978	22,912,968	72,783	2,296,907
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	68,020,175	20,651,786	54,002	16,508,159
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2565				45,387,706
2566				16,832,145

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	209,610	2,132,378	2,341,988
เพิ่มขึ้น	-	92,700	92,700
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	(209,610)	(647,267)	(856,877)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	1,577,811	1,577,811
เพิ่มขึ้น	16,578,213	2,137,551	18,715,764
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(203,717)	(203,717)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	16,578,213	3,511,645	20,089,858
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(70,252)	(1,454,106)	(1,524,358)
ค่าเสื่อมราคา	(92,778)	(188,903)	(281,681)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	163,030	297,479	460,509
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(1,345,530)	(1,345,530)
ค่าเสื่อมราคา	(900,766)	(353,282)	(1,254,048)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	157,387	157,387
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(900,766)	(1,541,425)	(2,442,191)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	232,281	232,281
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	15,677,447	1,970,220	17,647,667
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2565			281,681
2566			1,254,048

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การเปลี่ยนแปลงในส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เกิดจากการจ่ายชำระเป็นเงินสดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ซื้อสินทรัพย์	75,458,165	128,642,768
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	(21,773,810)	10,172,031
จ่ายชำระเป็นเงินสด	53,684,355	138,814,799

15. สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				
	สิทธิการใช้ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	455,170	138,728,901	6,471,230	2,289,387	147,944,688
เพิ่มขึ้น	4,226,666	121,326,004	12,586,997	3,903,673	142,043,340
ค่าตัดจำหน่าย	(924,799)	(43,854,314)	(4,043,444)	(1,334,794)	(50,157,351)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(1,157,029)	-	(559,485)	(1,716,514)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	(3,757,037)	(108,780,184)	(8,396,700)	(969,204)	(121,903,12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	106,263,378	6,618,083	3,329,577	116,211,038
เพิ่มขึ้น	-	39,673,311	-	-	39,637,311
ค่าตัดจำหน่าย	-	(25,545,686)	(2,654,353)	(102,673)	(28,302,712)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(15,717,863)	-	(3,226,904)	(18,944,767)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	104,673,140	3,963,730	-	108,636,870

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สิทธิการใช้ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	455,170	1,595,502	2,050,672
เพิ่มขึ้น	-	3,903,673	3,903,673
ค่าตัดจำหน่าย	(455,170)	(1,126,385)	(1,581,555)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(1,043,213)	(1,043,213)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	3,329,577	3,329,577
เพิ่มขึ้น	14,776,734	-	14,776,734
ค่าตัดจำหน่าย	(2,052,324)	(102,673)	(2,154,997)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(3,226,904)	(3,226,904)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	12,724,410	-	12,724,410

หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม	118,748,358	151,167,420	2,734,994	2,106,032
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	39,640,108	142,001,116	14,776,734	3,903,673
รับรู้ดอกเบี้ยรอดัดบัญชี	5,808,270	9,991,767	790,339	201,464
<u>หัก</u> จ่ายชำระระหว่างปี	(34,374,276)	(56,614,870)	(2,589,120)	(2,381,239)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(19,364,540)	(1,208,362)	(2,661,205)	(1,091,936)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	-	(126,588,708)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	110,457,920	118,748,363	13,054,742	2,737,994
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	124,551,293	131,255,684	15,429,863	3,216,682
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	(14,093,373)	(12,507,321)	(2,375,121)	(478,688)
	110,457,920	118,748,363	13,054,742	2,737,994
<u>หัก</u> ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(26,644,432)	(27,234,462)	(2,194,365)	(568,294)
สุทธิ	83,813,488	91,513,901	10,860,376	2,169,700

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26,664,577	27,234,468	2,194,366	568,294
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	78,850,144	86,448,140	10,366,695	2,169,700
ครบกำหนดชำระหลังจากห้าปี	4,943,199	5,065,755	493,681	-
รวม	110,457,920	118,748,363	13,054,742	2,737,994

การชำระค่าเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการเลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 เดือน) และ/หรือ สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	กิจการ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,097,566	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	157,793	10,393

16. ค่าความนิยม

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	267,444,262	516,102,452
หัก การด้อยค่า	(21,260,760)	(80,600,000)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	-	(168,058,190)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	246,183,502	267,444,262

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม สำหรับธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การทดสอบการด้อยค่า

การทดสอบการด้อยค่าประจำปี ผู้บริหารคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของธุรกิจเพื่อทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้ประมาณการกระแสเงินสดอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดและอ้างอิงจากแผนการเงินและการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัท การประเมินมูลค่านี้นพิจารณาเป็นข้อมูลระดับ 3 ในลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม
	ขายอาหารและเครื่องดื่ม
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	3.00 – 39.00
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	4.95
อัตราการเติบโตสุดท้าย (ร้อยละ)	1.00 - 1.80

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	ร้อยละ 0.25	ร้อยละ 0.25
อัตราคิดลด	(43,422,773)	50,931,999
อัตราการเติบโตสุดท้าย	45,165,744	(38,517,030)

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					งบการเงิน
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		เครื่องหมายการค้า	ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	รวม	เฉพาะกิจการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ค่าลิขสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า	ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	รวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	9,406,175	238,284,286	244,847,680	99,120	492,637,261	459,865
เพิ่มขึ้น	3,389,064	3,018,120	-	1,836,580	8,243,764	-
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	(191,598)	-	-	-	(191,598)	-
โอนเข้า (ออก)	1,706,900	-	-	(1,706,900)	-	-
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	(10,406,918)	(211,964,063)	-	(156,800)	(222,527,781)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,903,623	29,338,343	244,847,680	72,000	278,161,646	459,865
เพิ่มขึ้น	3,596,272	-	-	-	3,596,272	3,198,592
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	(294,891)	-	-	-	(294,891)	-
โอนเข้า (ออก)	72,000	-	-	(72,000)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	7,277,004	29,338,343	244,847,680	-	281,463,027	3,658,457
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(4,800,801)	(51,401,918)	(71,582,107)	-	(127,784,826)	(377,034)
ค่าตัดจำหน่าย	(2,265,178)	(20,174,676)	(28,229,494)	-	(50,669,348)	(30,898)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	191,597	-	-	-	191,597	-
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	4,776,964	45,375,940	-	-	50,152,904	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(2,097,418)	(26,200,654)	(99,811,601)	-	(128,109,673)	(407,932)
ค่าตัดจำหน่าย	(568,942)	(761,674)	-	-	(1,330,616)	(30,898)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	155,379	-	-	-	155,379	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(2,510,981)	(26,962,328)	(99,811,601)	-	(129,284,910)	(438,830)
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	(5,633,507)	-	(5,633,507)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,806,205	3,137,689	145,036,079	72,000	150,051,973	51,933
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	4,766,023	2,376,015	139,402,572	-	146,544,610	3,219,626
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี						
2565					50,669,348	30,898
2566					1,330,616	30,898

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย : บาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี (ร้อยละ)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR และ MRR - 1.5	7,600,974	6,868,003	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	6.00 - 15.00 MLR - 2	284,501,005	330,297,711	284,501,005	330,297,711
รวม		293,243,599	340,340,074	284,501,005	330,297,711

บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งมีวงเงินหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทจำนวน 10 ล้านบาท และมีวงเงินเบิกเกินบัญชี 7.60 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยอดีตกรรมการบริษัท และสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการจำนวน 284.50 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	กำหนดชำระคืน	หลักประกัน
42.74	6	31 มีนาคม 2567	ไม่มีหลักประกัน
10.91	9	31 มีนาคม 2567	ไม่มีหลักประกัน
37.22	12	31 มีนาคม 2567	ไม่มีหลักประกัน
3.00	10	เมื่อทวงถาม	ไม่มีหลักประกัน
10.00	12	เมื่อทวงถาม	ไม่มีหลักประกัน
102.63	6	25 มกราคม 2567	หุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม
20.00	8	28 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มีหลักประกัน
53.00	8	เมื่อทวงถาม	ไม่มีหลักประกัน
5.00	8	เมื่อทวงถาม	ไม่มีหลักประกัน
284.50			

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อเป็นประกันการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกลุ่มบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเหมาะสม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง จำนวน 3.7 ล้านหุ้น ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมบุคคลภายนอกที่ได้นำหุ้นไปค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมเพื่อเป็นประกันการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวนแห่งหนึ่งจำนวน 6,999,999 หุ้น และบริษัทย่อยทางอ้อมอีกแห่งหนึ่งจำนวน 81,633 หุ้น เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัทได้ขอทำเรื่องขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากผู้ให้กู้

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า	28,220,646	29,537,750	-	-
<u>เจ้าหนี้อื่น</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,333,529	25,242,361	18,678,661	17,292,872
เจ้าหนี้อื่น	29,259,246	26,709,201	207,617	1,005,414
เงินรับล่วงหน้า	1,684,006	377,320	-	-
อื่นๆ	5,764,961	4,461,446	2,980,517	1,910,036
รวม	103,262,388	86,328,078	21,866,795	20,208,322

บริษัท วา แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	เงื่อนไขการชำระเงินต้น	การค้ำประกัน	งบการเงินรวม	
				2566	2565
1. 10.0	MLR - 1	ผ่อนชำระคืนเป็นเดือนๆละ 0.2 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2570	อดีตกรรมการและบรรษัทประกัน สินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม	6,767,153	8,241,847
2. 0.6	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ผ่อนชำระคืนเป็นเดือนๆละ 5,200 บาท เริ่มชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงเดือนเมษายน 2573 และชำระเงินต้นที่เหลือทั้งจำนวนในเดือนพฤษภาคม 2573	ไม่มีหลักประกัน	3,890	214,268
3. 0.9	MLR - 2	ผ่อนชำระคืนเป็นเดือนๆละ 18,000 บาท เริ่มชำระงวดแรกในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนสิงหาคม 2566 และชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจำนวนในเดือนกันยายน 2566	อดีตกรรมการ	520,800	520,800
4. 6.0	ปีที่ 1 - 2 : ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3 - 5 : ร้อยละ 6 ต่อปี ปีที่ 6 : MRR+1 ต่อปี	ผ่อนชำระคืนเป็นเดือนๆละ 88,600 บาท เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ธันวาคม 2564 จนถึงเดือน เมษายน 2571 และชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจำนวนในเดือนพฤษภาคม 2571	อดีตกรรมการและบรรษัทประกัน สินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม	4,073,143	4,958,345
เงินกู้ยืมระยะยาว				11,364,986	13,935,260
หัก ค่าธรรมเนียมเงินกู้รอดัดจ่าย				(21,974)	(46,258)
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีสุทธิ				11,343,012	13,889,002
				(3,049,490)	(3,213,610)
				8,293,522	10,675,392

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	13,889,002	16,343,445
บวก เงินกู้เพิ่มขึ้น	-	-
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้	24,284	73,026
หัก จ่ายคืนเงินกู้	(2,570,274)	(2,527,469)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	11,343,012	13,889,002

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยทางอ้อมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยทางอ้อมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารดังกล่าวได้

21. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21.1 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รับรู้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,126,701)	(5,645,899)	-	-

บริษัท วาว แพลดเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(148,648,136)	(336,414,597)	(73,946,616)	(812,633,570)
อัตรากาซี (ร้อยละ 20)	(29,729,627)	(67,282,919)	(14,789,323)	(162,526,714)
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ได้รับยกเว้น	-	(30,000)	-	-
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้	-	9,226,693	-	7,602,969
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีเงินได้	6,374,160	566,016	5,158,030	103,811
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	-	(226,531)	-	(161,484)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22,228,766	52,100,842	9,631,293	154,981,418
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-	-
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	(1,126,701)	(5,645,899)	-	-

21.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม			
	บันทึกใน			
	1 มกราคม 2566	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2566
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของ				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(29,007,216)	1,126,701	-	(27,880,515)

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		
	บันทึกใน		
	1 มกราคม 2565	กำไรหรือขาดทุน กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม เบ็ดเสร็จอื่น 2565
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :			
ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(34,653,115)	5,645,899	- (29,007,216)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 999 ล้านบาท (2565 : 782 ล้านบาท) และ 767 ล้านบาท (2565 : 568 ล้านบาท) ตามลำดับ ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2567 ถึง 2571 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	2,296,760	7,576,719	392,529	1,268,807
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	995,846	2,008,703	1,402,067	456,345
ต้นทุนดอกเบี้ย	58,144	139,210	14,798	24,234
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	-	(3,854,571)	-	-
ผลประโยชน์จ่าย	(101,000)	(395,220)	-	-
หัก ผลกำไรจากการประเมินการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(3,178,081)	-	(1,356,857)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,249,750	2,296,760	1,809,394	392,529

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน				
ด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน	-	445,843	-	11,992
การปรับปรุงค่าประสบการณ์	-	2,732,238	-	1,344,865
รวม	-	3,178,081	-	1,356,857

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.77 ถึง 4.26	ร้อยละ 3.77 ถึง 4.26
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 1.91 ถึง 45.84	ร้อยละ 1.91 ถึง 45.84
อัตรามรณะ	ร้อยละ 105 ของ ตารางมรณะไทยปี 2560	ร้อยละ 105 ของ ตารางมรณะไทยปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ลดลง ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ลดลง ร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(320,983)	390,258	(52,309)	62,366
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	382,078	(320,915)	60,936	(52,203)

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20	ลดลง ร้อยละ 20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20	ลดลง ร้อยละ 20
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(344,423)	464,495	(35,046)	40,116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโดยไม่ได้คิดลด มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ภายใน 1 ปี	-	-	-	-
ระหว่าง 2 – 5 ปี	339,906	339,906	-	-
ระหว่าง 6 – 10 ปี	4,695,345	4,027,809	1,908,540	1,908,540
ระหว่าง 11 – 15 ปี	7,384,002	7,697,309	4,970,580	4,970,580
16 ปี เป็นต้นไป	37,669,696	38,113,925	9,978,379	9,978,379

23. ประมาณการหนี้สินในการซื้อถาวรสินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	6,302,157	19,056,499
เพิ่มขึ้น	1,268,929	5,368,421
หัก จ่ายชำระ/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(786,000)	(1,378,000)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	-	(16,744,763)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6,785,086	6,302,157

24. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.3 บาท

บริษัท วาว แพลตฟอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนของบริษัท และการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2) พิจารณานุมัติการยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติการเยียวยาเป็นเงินสดชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นเงินในอัตราเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงไทย 6 เดือน ของจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้มาใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 จำนวน 1,436,078 หุ้น และมีมติให้ยุติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยให้ยุติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 180,869,643 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 2) อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 465,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,604,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 465,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 3) อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 465,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ราคาเสนอขายไม่เกินหุ้นละ 1.73 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 804,450,000 บาท เพื่อนำมาชำระหนี้เดิมและ/หรือ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริการดำเนินการของของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อบริการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต
- 4) อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 430 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,010 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ยกเลิกมติการอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- 2) อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ราคาเสนอขายไม่เกินหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 774,300,000 บาท

ในระหว่างปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีมติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 445,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,139,498,713 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,584,498,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท โดยต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนบางราย จำนวน 15,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทำให้ทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 828,913,390 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ โดยมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นครั้งนี้จำนวน 156,200,000 หุ้น และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนบางราย จำนวน 156,200,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันที่ 6 กันยายน 2566 ทำให้ทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 985,113,390 บาท

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีผู้ลงทุนมาใช้ใบสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นจำนวน 6 หุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ทำให้ทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 985,113,396 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 มีมติดังต่อไปนี้

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (W-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อในสัดส่วน 5:1 และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า (RO Warrant Sweetener)
- 2) อนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 273,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,584,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,310,698,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 273,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 3) อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 394,045,356 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,310,698,713 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,704,744,069 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนบางรายที่มาใช้สิทธิ จำนวน 45,483,822 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ทำให้หุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,030,597,218 บาท

ในระหว่างปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 30 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน คือ บริษัท เฟรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และมีหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- 2) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 70 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 70 ล้านบาท
- 3) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 36 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อีสเทิร์นควีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 36 ล้านบาท

บริษัท วา แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

25. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ดังนี้

ครั้งที่	กำหนดวันใช้สิทธิ	วันที่หมดอายุ	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่ รองรับการใช้ สิทธิ (หุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิคงเหลือ
ครั้งที่ 5*	3 ปี 10 เดือน ใช้สิทธิครั้งแรกใน (W-W5) วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ครังต่อมา วันที่	31 ตุลาคม 2567	325,565,323	325,565,323	1 : 0.0667	2.10	325,565,323
	31 ตุลาคม 2566 และครั้งสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2567		325,565,323	325,565,323			325,565,323

* ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ในเรื่องของงบการเงินเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น ทำให้มีผลกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (W-W5) ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง	หลังการเปลี่ยนแปลง
จำนวนใบแสดงสิทธิ (หน่วย)	4,883,479,841	325,565,323
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	1 : 1	1 : 0.0667
ราคาใช้สิทธิ (บาท : หุ้น)	0.14	2.10

ในวันที่ 5 มกราคม 2570 บริษัทได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (W-W6) เพื่อให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วา แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 45,483,822 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีกำหนดอายุการใช้สิทธิเมื่อครบอายุ 3 ปี คือ วันที่ 4 มกราคม 2570 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดราคาใช้สิทธิในราคา 1.50 บาทต่อหน่วย

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

26. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

27. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น27.1 ผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี				
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท)	(147,521,435)	(330,768,698)	(73,946,616)	(812,663,561)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้ว (หุ้น)				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้ว	813,913,390	813,913,390	813,913,390	813,913,390
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	216,683,822	-	216,683,822	-
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้ว	1,030,597,212	813,913,390	1,030,597,212	813,913,390
ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท (เท่า)	-	-	-	-
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้ว	1,030,597,212	813,913,390	1,030,597,212	813,913,390
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	877,250,217	813,913,390	877,250,217	813,913,390
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.168)	(0.406)	(0.084)	(0.998)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปี				
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท)	-	(243,272,587)	-	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	877,250,217	813,913,390	877,250,217	813,913,390
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.000	(0.299)	0.000	0.000

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

27.2 ผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน ต่อเนื่องสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้นบริษัท (บาท)	(147,521,435)	(330,768,698)	(73,946,616)	(812,663,561)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้ว (หุ้น)				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้ว	1,030,597,212	813,913,390	1,030,597,212	813,913,390
จำนวนหุ้นที่เสมือนเพิ่มขึ้นจากการแปลง สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	16,929,388	16,929,394	16,929,388	16,929,394
จำนวนหุ้นสามัญปรับลดถัวเฉลี่ยต่าง น้ำหนัก	1,047,526,000	830,842,784	1,047,526,000	830,842,784
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อ หุ้น)	(0.165)	(0.398)	(0.083)	(0.978)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับปี				
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท)	-	(243,272,587)	-	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยต่างน้ำหนัก (หุ้น)	894,179,605	830,842,784	894,179,605	830,842,784
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.000	(0.293)	0.000	0.000

บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	2,493,711	2,493,711	-	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	131,366,276	271,323,578	-	-
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	112,025,344	275,675,013	10,393,589	14,398,754
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	46,604,985	146,214,405	3,439,942	1,894,134
ค่าที่ปรึกษา	10,949,166	21,472,549	5,492,601	14,989,128
ค่าสาธารณูปโภค	14,338,011	44,319,750	209,152	216,457
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	5,599,015	6,180,945	22,966	396,369
ค่าเช่าและบริการ	59,794,563	46,145,447	3,040,048	1,346,117

29. ดัชนีทุนทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	1,171,785	1,117,138	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,808,270	5,189,771	790,339	201,464
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง	32,962,353	50,211,572	32,962,353	50,211,573
รวม	39,942,408	56,518,481	33,752,692	50,413,037

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

30. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงาน เป็นการนำเสนอมุมมองของผู้บริหาร โดยข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและภูมิศาสตร์ในประเทศไทย งบการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงตามส่วนงานธุรกิจ ดังนี้

ส่วนงานดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	ขายอาหาร และเครื่องดื่ม	บริษัทใหญ่	รวม	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากการขาย (ประเภทของการรับรู้รายได้: ณ จุดใดจุดหนึ่ง)	314,477,798	-	314,477,798	(2,702,913)	311,774,885
ต้นทุนขายสินค้า	(162,198,401)	-	(162,198,401)	2,529,367	(159,669,034)
กำไรขั้นต้น	152,279,397	-	152,279,397	(173,547)	152,105,851
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	22,323,800	22,323,800	(22,323,800)	-
รายได้อื่น	9,502,840	14,319,141	23,821,981	(12,102,521)	11,719,460
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(196,920,918)	(47,486,474)	(243,621,510)	54,648,709	(188,972,801)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	(18,291,901)	(3,724,834)	(22,016,735)	(24,815,654)	(46,832,389)
ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร	-	(9,045,700)	(9,045,700)	-	(9,045,700)
ขาดทุนจากการต้อยค่าเงิน ลงทุน					
ในบริษัทย่อย	-	(39,431,233)	(39,431,233)	39,431,233	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ ค่าความนิยมและแบรนด์	-	-	-	(26,894,267)	(26,894,267)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(6,612,396)	(41,415,850)	(48,028,246)	8,085,838	(39,942,408)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	-	-	-	1,126,701	1,126,701
ขาดทุนจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	(60,042,978)	(103,675,268)	(163,718,246)	16,982,693	(146,735,553)

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	ขายอาหาร และเครื่องดื่ม	บริษัทใหญ่	รวม	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
ผลการดำเนินงานที่ยกเลิก					
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	-	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	(52,120,971)	(103,675,268)	(163,718,246)	16,982,693	(146,735,553)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของ					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	34,660,475	119,297,294	153,957,769	(130,729,966)	23,227,803
สินทรัพย์รวม	168,997,220	1,156,908,771	1,325,905,991	(586,517,255)	739,388,736
หนี้สินรวม	293,897,078	365,102,224	658,999,302	(102,417,032)	556,582,270

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	ขายอาหาร และเครื่องดื่ม	บริษัทใหญ่	รวม	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากการขาย (ประเภทของการรับรู้รายได้: ณ จุดใดจุดหนึ่ง)	344,486,602	-	344,486,602	-	344,486,602
ต้นทุนขายสินค้า	(172,301,732)	-	(172,301,732)	-	(172,301,732)
กำไรขั้นต้น	172,184,870	-	172,184,870	-	172,184,870
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	11,606,360	11,606,360	(11,606,360)	-
รายได้อื่น	3,213,260	38,136,959	41,350,219	(38,018,589)	3,331,630
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(98,341,272)	(32,723,558)	(131,064,830)	10,584,298	(120,480,532)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด					
จำหน่าย	(144,320,270)	(1,894,134)	(146,214,405)	-	(146,214,404)
ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร	-	(7,406,221)	(7,406,221)	-	(7,406,221)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน ลงทุน					
ในบริษัทย่อย	-	(145,800,000)	(145,800,000)	145,800,000	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงิน ลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์	1,144,522	(562,346,725)	(561,202,203)	460,490,745	(100,711,458)
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย	-	(61,793,205)	(61,793,205)	61,793,205	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ ค่าความนิยม	(80,600,000)	-	(80,600,000)	-	(80,600,000)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(19,877,533)	(50,413,037)	(70,290,570)	13,772,089	(56,518,481)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	5,645,899	-	5,645,899	-	5,645,899
ขาดทุนจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	(160,950,525)	(812,633,561)	(973,584,085)	642,815,387	(330,768,698)
ผลการดำเนินงานที่ยกเลิก					
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	(273,350,101)	-	(273,350,101)	28,128,411	(245,221,690)
ขาดทุนสำหรับปี	(434,300,625)	(812,633,561)	(1,246,934,186)	670,943,798	(575,990,388)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(136,549,732)	(439,603,713)	(576,153,445)	-	(576,153,445)

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	ขายอาหาร และเครื่องดื่ม	บริษัทใหญ่	รวม	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
สินทรัพย์รวม	976,853,720	612,876,503	1,589,730,298	(889,639,569)	700,090,729
หนี้สินรวม	651,486,783	353,636,556	1,005,123,339	(407,576,689)	597,546,650

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

31. เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงิน				
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</i>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26,749,869	16,156,159	12,517,971	1,754,074
ลูกหนี้การค้า	8,514,499	3,708,608	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	197,184,987	254,217,093
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะจำนอง	400,000	400,000	-	-
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)</i>				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	27,245,995	27,245,995	27,245,995	27,245,995
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	62,910,363	47,510,762	237,002,953	283,217,162
หนี้สินทางการเงิน				
<i>หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</i>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,243,599	340,340,074	284,501,005	330,297,711
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57,479,892	56,246,951	207,617	1,005,414
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,049,490	3,213,610	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	26,644,432	27,234,462	2,194,365	568,294
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,293,521	10,675,392	-	-

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	83,813,488	91,513,901	10,860,376	2,169,700
รวมหนี้สินทางการเงิน	472,524,422	529,224,390	297,763,363	334,041,119

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกิจการและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

หนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	2566			
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	80,082,265	213,161,334	-	293,243,599
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57,479,892	-	-	57,479,892
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,049,490	8,293,521	11,343,011
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	26,644,432	83,813,488	110,457,920

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	2565			
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	340,340,074	-	-	340,340,074
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56,246,951	-	-	56,246,951
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,213,610	10,675,392	13,889,002
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	27,234,462	91,513,901	118,748,363

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566			
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	71,339,671	213,161,334	-	284,501,005
เจ้าหนี้อื่น	207,617	-	-	207,617
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,194,365	10,860,376	13,054,741

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565			
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	330,297,711	-	330,297,711
เจ้าหนี้อื่น	1,005,414	-	-	1,005,414
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	568,294	2,169,700	2,737,994

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผล การดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากออมทรัพย์	20,134,328	-	-	20,134,328
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	6,220,164	6,220,164
เงินฝากประจำ	-	89,684	-	89,684
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	400,000	-	-	400,000
หนี้สิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	7,600,974	284,501,005	-	292,101,979
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	1,141,620	-	-	1,141,620
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	110,457,920	-	110,457,920

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น			
	ลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากออมทรัพย์	6,951,359	-	-	6,951,359
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	8,647,751	8,647,751
เงินฝากประจำ	-	89,684	-	89,684
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะกำกับ	400,000	-	-	400,000
หนี้สิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	6,868,303	330,297,711	-	337,166,014
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	3,174,360	-	-	3,174,360
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	118,748,363	-	118,748,363

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น			
	ลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากออมทรัพย์	12,376,617	-	-	12,376,617
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	41,670	41,670
เงินฝากประจำ	-	89,684	-	89,684
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	197,184,987	-	197,184,987
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	284,501,005	-	284,501,005
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13,054,742	-	13,054,742

บริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น			
	ลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์				
เงินฝากออมทรัพย์	1,581,664	-	-	1,581,664
เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	81,670	81,670
เงินฝากประจำ	-	89,684	-	89,684
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	254,217,093	-	254,217,093
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	330,297,711	-	330,297,711
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,737,994	-	2,737,994

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับการรับ - จ่ายค่าสินค้าที่ส่งออกและนำเข้า ค่าบริการกับคู่ค้าต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม			
		2566		2565	
		สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
เยน	JPY	-	7,142,863	-	3,197,480

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้การค้าทั่วไป ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ ลูกหนี้การค้าทั่วไปมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามระเบียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 2 - ร้อยละ 5 ของเงินเดือนกลุ่มบริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนภายนอกเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 จำนวนเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงิน 0.64 ล้านบาท (2565: 1.63 ล้านบาท)

33. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ และสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งมีกำหนดชำระดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเช่าและบริการ				
ไม่เกิน 1 ปี	26,726,725	27,113,064	2,986,425	2,986,425
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี	44,157,434	29,348,970	5,972,850	5,972,850
เกินกว่า 3 ปี	37,672,444	-	6,470,588	8,959,275
	<u>108,556,603</u>	<u>56,462,034</u>	<u>15,429,863</u>	<u>17,918,550</u>
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์				
ไม่เกิน 1 ปี	<u>29,608,653</u>	<u>2,167,356</u>	-	-

บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 33.2 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาค่าสิทธิกับบริษัทในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิตและการขาย โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาค่าสิทธิ บริษัทย่อยทางอ้อมต้องจ่ายค่าสิทธิรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- 33.3 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการอุปกรณ์ครัวและเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีระยะเวลาเช่า 3 ปี หากบริษัทย่อยทางอ้อมยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตกลงกันได้ จะต้องจ่ายชดเชยความเสียหายตามอัตราในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3.72 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4.32 ล้านบาท)
- 33.4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยทางอ้อม ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแห่งหนึ่ง ("โจทก์") โดยความผิดฐานเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการสินทรัพย์ จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายประโยชน์ของโจทก์ โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ศาลอาญาได้ พิพากษายกฟ้อง ต่อมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ฟ้องร้องกลุ่มบุคคลซึ่งไม่มีอำนาจลงนามในเอกสารซึ่งเกี่ยวข้อง ศาลอาญามีคำสั่งร้องการพิจารณาจนกว่าคดีความ บริษัทย่อยทางอ้อมจะรับการพิจารณาจนถึงที่สุด ในระหว่างปี 2565 โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์และคดีความอยู่ระหว่างการพิจารณา

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567